



## ข้อปณิธานที่โอบ

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอิลิตการทอผ้านั้นต้องอาศัยฝีมือและความรู้ความชำนาญของผู้ทอเป็นอย่างมาก เป็นงานศิลปะที่มีอยู่เพียงชิ้นเดียวในโลก เพราะแต่ละคนที่ทำแต่ละชิ้นตอน จะมีความแตกต่างกัน เส้นไหมที่สาวได้แต่ละช่วงเวลาหรือแต่ละระยะของฝักไหมให้ความหนาของเส้นไม่เท่ากัน สีไม่เหมือนกัน นอกจากนั้นแล้วความสามารถในการทอ การสอดกระสวย ความแรงในการตีกระทบ หรือการมัดทำให้ได้สีเข้มอ่อนต่างกัน การเรียงเส้นไหมให้ตรงลายจะแสดงถึงความคมชัดและความชำนาญของผู้ทอแต่ละคน อากาศ อุณหภูมิ หรือแม้แต่อารมณ์ความรู้สึของผู้ทอ สิ่งเหล่านี้มีผลกับความสวยงามของผ้าผืนนั้น ๆ จึงทำให้ผ้าทอมือแต่ละผืนที่ทอ มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและมีเพียงผืนเดียวในโลกเท่านั้น



## ติดต่อสอบถามข้อมูล



ศูนย์ข้อมูลสำหรับบริการนักท่องเที่ยว  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

☎โทรศัพท์ 056 -917 -655 ต่อ 12  
E-mail [nasum056@gmail.com](mailto:nasum056@gmail.com)  
เว็บไซต์ [www.nasum.go.th](http://www.nasum.go.th)

พระราชทานคำ นามำบม้งไฟ เรียวาวไหมเทพหลักคำ เลิศล้ำการเกษตรบูรณพระหวดบ้านแก่งโตน



## ศูนย์ข้อมูลสำหรับบริการนักท่องเที่ยว

อบคการบริหารส่วนตำบลนาซำ

อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

[www.nasum.go.th](http://www.nasum.go.th) โทรศัพท์ 056-917655ต่อ12

# สถานที่ ที่เที่ยว พัก



## นาซำบ้านเรา



กราบไหว้พระธาตุ

## ชวนเอาบุญบ้านแก่งโตน แห่งข้างเขื่อน



บุญพะเหวด หรืองานบุญมหาชาติ คืองานมหากุศล ให้รำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ คือ ความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัวเพื่อผลคือ ประโยชน์สุขอันไพศาลของมวลชนมนุษยชาติ เป็นสำคัญ ดังนั้น บรรพชนชาวไทยอีสานแต่โบราณ จึงถือเป็นเทศกาลที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจร่วมกระทำบำเพ็ญ และได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมสืบมา จนถึงอนุชนรุ่นหลังที่ควรเห็นคุณค่าและอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการสังสรรค์ ระหว่างญาติพี่น้องจากแดนไกลสมกับคำกล่าวที่ว่า "กินข้าวปุ้น เอาบุญพะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ" หมู่ 2 และหมู่ที่ 10 บ้านแก่งโตน จัดงานบุญขึ้นทุกๆปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์



## แวะพัก



## บุญบั้งไฟนาข้าว

เป็นประเพณีหนึ่งของชาวตำบลนาข้าว โดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสาน เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำกรจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ โดยทั้งนี้ การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (ประเพณีบุญเดือนหก) ของชาวบ้านนาข้าว หมู่ที่ 6 ได้จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนของทุกๆปี

